

ĐÔNG HƯNG

Doanh nghiệp dệt may lấy lại đà tăng trưởng

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngành dệt may vẫn gặt hái được những kết quả đáng mừng, mở ra tín hiệu vui cho cả năm 2022. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Đông Hưng đã ký được đơn hàng đến hết năm 2022, có doanh nghiệp đã có đơn hàng cho năm sau.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng (cụm công nghiệp Đông Phong) đầu tư dây chuyền hiện đại nâng cao chất lượng sản phẩm.

Không còn tâm lý lo lắng khi công việc bị gián đoạn, thu nhập giảm do dịch bệnh, thay vào đó là sự hào hứng, miệt mài làm việc của trên 1.000 công nhân của Công ty Cổ phần Đông Lương (cụm công nghiệp Đông Lương) để cùng doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng đã ký với đối tác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Anh Lê Văn Hưng chia sẻ: Tôi làm ở đây được hơn 4 năm, từ đầu năm đến nay công việc ổn định hơn; lương cao hơn, trên 7 triệu đồng/tháng. Công ty rất quan tâm tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, chế độ phúc lợi cao hơn một số công ty khác, chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó với Công ty.

thể cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp dệt may đang được hưởng lợi. Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Lương cho biết: Công ty chủ động triển khai các tiến bộ kỹ thuật, xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề cao, cải tiến kỹ thuật tạo ra nhiều sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, làm tốt công tác phòng, chống dịch nên đã lấy lại đà tăng trưởng. 4 tháng đầu năm, Công ty đạt mức tăng trưởng 134% so với cùng kỳ năm 2021, lương bình quân của người lao động tăng 3% so với cùng kỳ. Ngay từ cuối năm 2021, Công ty đã ký đủ đơn hàng đến hết quý IV/2022. Dự kiến doanh thu năm 2022 đạt khoảng 5,5 triệu USD, tăng 145% so với năm 2021; phần đầu lương bình quân đầu người đạt trên 8 triệu đồng/tháng. Hiện Công ty đang xây dựng thêm 1 nhà máy sản xuất hàng jacket cao cấp với giá trị đầu tư 50 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm mới cho gần 500 lao động.

Với quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, Công ty TNHH Sản xuất

và Thương mại Tường Lan (xã Đông Kinh) đã chủ động lên kế hoạch ứng phó để vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa linh hoạt thay đổi cách thức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất. Ông Trần Quang Tường, Giám đốc Công ty chia sẻ: Công ty tìm mọi biện pháp, nhắc nhở cũng như quán triệt người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức tăng ca với chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất cũng như kế hoạch xuất hàng. 100% người lao động của Công ty đã hoàn thành các mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định nên yên tâm làm việc.

Thực tế cho thấy, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may trong những tháng qua đều có mức tăng trưởng vượt bậc từ 20 - 30% bởi đơn hàng có số lượng lớn, giá trị gia công cao. Nhưng điều đó cũng đặt ra cho các doanh nghiệp dệt may không ít thách thức, áp lực. Ông Bùi Đức Dự, Giám đốc

Công ty TNHH May Bình Minh - ATC (cụm công nghiệp Đông La) cho biết: Nếu năm 2021, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khủng hoảng về đơn hàng nhưng năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, thị trường phục hồi, đơn hàng từ các nước đến về Việt Nam nhiều, Công ty đã ký đơn hàng xuất khẩu với lượng hàng lớn cho cả năm 2022 với doanh nghiệp một số nước thành viên Liên minh châu Âu, Mỹ, Myanmar... Để đáp ứng đơn hàng đã ký, bên cạnh việc chuẩn bị về nguồn nguyên liệu, Công ty đang đầu tư mở rộng xưởng sản xuất, đầu tư thêm máy móc hiện đại, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cùng các chế độ phúc lợi khác cho người lao động vừa để giữ chân lao động vừa thu hút thêm lao động có tay nghề. Thị trường phục hồi là tín hiệu đáng mừng cho ngành dệt may nói chung, cho Công ty nói riêng, song chúng tôi vẫn rất trăn trở trước các khó khăn, thách thức đang đặt ra, trước hết là thị trường lao động, giá nguyên liệu, chi phí đầu vào và một số giá dịch vụ trong xuất, nhập khẩu tăng. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Có lợi thế đơn hàng dồi dào song trước những biến động khó lường của tình hình thế giới, giá cả nguyên liệu tăng, chi phí để đưa hàng đến tay người tiêu dùng tăng cao, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thời gian vận chuyển hàng hóa dài hơn... sẽ tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp dệt may nói riêng. Vì thế, thời gian tới các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn huyện Đông Hưng vẫn phải chủ động nhiều phương án để tránh rơi vào tình trạng bị động.

HIẾU NGHĨA

Đặc thù địa bàn đóng quân chịu nhiều tác động bất thuận của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 đã chủ động thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất với nhiều cách làm sáng tạo. Bên cạnh việc tận dụng hiệu quả quỹ đất quanh đơn vị, sử dụng hiệu quả tiền ngân sách trên cấp để đầu tư cho công tác hậu cần, xây dựng các mô hình sản xuất, tăng gia, đơn vị đã huy động thêm hàng trăm triệu đồng từ nguồn vốn tích lũy thông qua tăng gia sản xuất để xây dựng chuồng trại và làm vốn lưu động. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp nhiều ngày công cải tạo mặt bằng, ruộng vườn, làm hệ thống tưới, tiêu, xây tường bao, chuồng trại khu tăng gia, chăn nuôi... Các phong trào thi đua xây dựng "Vườn rau kiểu mẫu", "Vườn rau thanh niên" và các hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt" được đơn vị phát động hàng năm nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Bùi Bá Chuyển, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 cho biết: Thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Sư đoàn với chủ đề "Thích ứng an toàn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, đời sống tốt", Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, Tiểu đoàn đã xây dựng được 2.000m² vườn với nhiều loại rau xanh, củ, quả thêm canh gối vụ, trồng trên 1.000 cây ăn quả để cải thiện đời sống cho bộ đội, bảo đảm tính chính quy và làm đẹp cảnh quan môi trường đơn vị; cùng với đó là hệ thống ao cá, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được đầu tư xây dựng, tổ chức theo mô hình VAC. Nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật như: lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động khắc phục tình trạng khô hạn do ảnh hưởng của thời tiết ven biển, ủ phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn với đất canh tác giúp đất sạch, không lây truyền mầm bệnh cho rau, hạn chế dùng thuốc bảo vệ

Tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất góp phần nâng cao đời sống bộ đội.



Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 tăng gia sản xuất sau giờ huấn luyện.

thực vật, tạo nguồn thực phẩm an toàn được đơn vị áp dụng. Nhờ tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nên kết quả tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 5 luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đơn vị đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, gần 80% định lượng thịt, trên 50% định lượng cá, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội. Những sản phẩm tăng gia thu hoạch được đầu tư xây dựng, tổ chức theo mô hình VAC. Nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật như: lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động khắc phục tình trạng khô hạn do ảnh hưởng của thời tiết ven biển, ủ phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn với đất canh tác giúp đất sạch, không lây truyền mầm bệnh cho rau, hạn chế dùng thuốc bảo vệ

lực, tiết kiệm ngân sách để sửa chữa, làm mới một số hạng mục phục vụ nhà ăn, nhà bếp; áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào công tác hậu cần như: thay mới hệ thống bồn rửa, khay chia thức ăn, bàn ghế nhà ăn bằng inox, ghép gạch chống trơn, giá treo khăn, sử dụng hệ thống nối điện, tủ nấu điện trong nấu ăn... để bảo đảm chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn cho bộ đội. Công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ được tiến hành thường xuyên, đơn vị luôn bảo đảm an toàn, không có dịch bệnh xâm nhập, lây lan, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99%.

Kết quả tăng gia sản xuất không chỉ trực tiếp cải thiện đời sống bộ đội, tạo nguồn thu cho đơn vị mà còn giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về tinh thần tích cực, chủ động trong thực hiện chức năng "Đội quân lao động sản xuất" của

quân đội. Bình nhất Trần Văn Tú, Tiểu đoàn 5 chia sẻ: Trong môi trường quân ngũ, sau những giờ học tập, huấn luyện, chúng tôi tập trung xuống vườn tăng gia sản xuất. Thành quả hôm nay là những luống rau mồng tơi, rau muống, rau dền xanh tốt được vun xới cẩn thận, giàn bầu, bí, su su sai trĩu quả... qua đó không chỉ trực tiếp cải thiện dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn kết tinh cảm đồng đội.

Tạo cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ từ chính tinh thần chủ động tự lực, công sức lao động, trí tuệ của bộ đội thông qua tăng gia sản xuất được Tiểu đoàn 5 thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

TRINH CƯỜNG

Kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã duy trì, thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm (ATTP).

Qua đó đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 đến đầu

năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có lúc phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Song công tác kiểm tra,

giám sát chất lượng ATTP vẫn được duy trì, thực hiện thường xuyên, nhất là dịp lễ, tết, tháng hành động vì ATTP. Cụ thể, trong tháng hành động vì ATTP năm 2022, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, đoàn kiểm tra chuyên ngành của ngành y tế đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP và việc chấp hành các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Ngành y tế thường xuyên phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất khi có phản ánh của người dân để phát hiện và xử lý các vi phạm, kiên quyết xử lý và công khai các vi phạm. Năm 2021, đoàn kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện, xử lý vi phạm với số tiền gần 100 triệu đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2022, đoàn cũng đã kiểm tra, xử lý trên 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bếp ăn tập thể, nhà hàng dịch vụ ăn uống với số tiền gần 100 triệu đồng.

Nhiều năm liền Thái Bình không xảy ra các vụ

ngộ độc đông người, nhất là ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp, trường học, song qua kiểm tra vẫn phát hiện một số vi phạm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm: Qua kiểm tra tại các cơ sở do ngành y tế quản lý cho thấy tại một số cơ sở có quy mô sản xuất nhỏ lẻ việc đầu tư cơ sở, trang thiết bị còn hạn chế, việc bảo đảm vệ sinh chưa đạt yêu cầu, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm chưa đạt yêu cầu theo như hồ sơ công bố sản phẩm hoặc tự công bố sản phẩm. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra 3 bước, lưu mẫu thức ăn, còn có côn trùng xâm nhập ở khu vực chế biến...

Bà Bùi Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, giám sát chất lượng ATTP ở lĩnh vực nông nghiệp cũng đã ghi nhận các vi phạm về sử dụng chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép ở một số cơ sở chế biến giò, chả; sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và bảo quản thực phẩm

không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Những vi phạm này thường xảy ra ở các cơ sở nhỏ lẻ. Cùng với ngành y tế, nông nghiệp, ngành công thương cũng đã kiểm tra, xử phạt hàng chục vụ vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiêu hủy hàng trăm sản phẩm nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm ATTP trên địa bàn tỉnh. Các đợt kiểm tra, thanh tra không chỉ góp phần chấn chỉnh việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm mà còn là dịp để tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định về ATTP.

Số vụ việc vi phạm về ATTP vẫn được phát hiện qua các đợt kiểm tra, vì vậy yêu cầu người dân vẫn luôn thường trực. Vấn đề mấu chốt hiện nay là những người sản xuất, kinh doanh cần nêu cao trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng đồng thời các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng ATTP, để ATTP không còn là nỗi lo thường trực trong đời sống.

HOÀNG LANH



Nhân viên y tế kiểm tra việc vệ sinh dụng cụ đựng thực phẩm.

Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

* Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong tháng cao điểm (từ ngày 15/4 - 15/5) kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và thời gian diễn ra SEA Games 31, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm 1.258 trường hợp; tước 337 giấy phép lái xe; tạm giữ 210 phương tiện; tổng số tiền xử phạt trên 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, chuyên đề nồng độ cồn, xử lý 63 trường hợp, phạt tiền 815 triệu đồng, tước 48 giấy phép lái xe, tạm giữ 63 phương tiện; chuyển đề quá tải trọng, xử lý trên 60 trường hợp, phạt tiền trên 820 triệu đồng, tước 36 giấy phép lái xe, tước 40 giấy chứng nhận kiểm định...

* Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kiến Xương đã kiểm tra, xử phạt 630 trường hợp vi phạm các quy định về ATGT với số tiền trên 768 triệu đồng, tạm giữ 182 phương tiện, tước 62 giấy phép lái xe. Trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện, xử lý 59 trường hợp với số tiền trên 400 triệu đồng.

Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn, vi phạm quy định về ATGT, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở đợt cao điểm xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, Công an huyện Kiến Xương tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định về ATGT, nhất là các hành vi vượt quá tốc độ và vi phạm về nồng độ cồn.

NGUYỄN THỜI - THU THỦY